

คูดวงออนไลน์

(13 ตุลาคม 2561)

โดย ธรรมาธิปติ

พันธะตาเรื่องการเงินไม่เข้มแข็ง ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัด และ พอเพียง

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัจคำหานี้เป็นกิวของคุณดาว เกิดวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 เวลา 23.47 น. ศรีษะเกษ เพศหญิง

คำถามแรก เพิ่งลาออกจากราชการมาประมาณเกือบปี เพื่อขายเครื่องสำอาง ไม่ทราบว่าจะรุ่งหรือไม่

พันธะตาเดิมของคุณดาวนั้น ชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลง ผกผันอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะเรื่องการทำงาน งานที่เหมากับคุณตามดวงชะตาก็คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการทำเอกสาร การติดต่อผู้คนจำนวนมาก งานที่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงจะดีกว่าที่ทำกับเพศชาย และ งานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม ศิลปะ และ เครื่องหอมต่างๆ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับไอระเหย และ ของเหลว

ดังนั้น การที่คุณลาออกจากราชการมาทำงานขายเครื่องสำอาง จึงเป็นแนวทางเลือกสำหรับอาชีพของคุณอีกทางหนึ่งของดวงชะตา ก็น่าจะไปได้ครับ

แต่ดวงชะตาที่เกี่ยวกับเรื่องงานของคุณยังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับ คงต้องรอดูกันต่อไป คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2562 น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

คำถามที่สอง หากประสงค์จะเข้ารับราชการอีกครั้ง ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสสอบผ่าน และ เรียกบรรจุหรือไม่

ดวงชะตาของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามที่ผมได้พูดถึงไปแล้ว ก็เป็นไปได้ครับ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ถึงขนาดต้องมีการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย หรือ ย้ายที่ทำงานด้วย

มีโอกาสสูงมากระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2562 โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมีนาคม เมษายน

แต่ก็ขอบอกว่า การรับราชการของคุณดูท่าว่าจะไม่ค่อยรุ่งเท่าไรหรอก แม้ว่า พื้นฐานของคุณจะมีดวงในการรับราชการอยู่พอสมควร

แต่ก็เป็นการรับราชการแบบที่ค่อนข้างจะมีอุปสรรค มีศัตรู หรือ มีคนที่ไม่ชอบคุณจนกระทั่งอาจจะนำไปสู่การโต้เถียง ทะเลาะกันก็เป็นได้ครับ

คำถามสุดท้าย มีปัญหาหนี้สิน เมื่อไหร่จะชำระคืนได้หมด

พื้นฐานดวงชะตาของคุณ ดาวการเงินของคุณไม่เข้มแข็งเอาเสียเลย ซ้ำยังถูกระทบกระเทือนได้บ่อยๆอีกด้วย สาเหตุที่สองก็เพราะภพเรือนเรื่องการเงินของคุณถูกระทบกระเทือนพอสมควร

นอกจากนี้ ภพวินาศน์ของคุณก็ยังถูกระทบกระเทือนหนักมากพอสมควรอีกด้วย และส่วนใหญ่ มักจะเข้ามาแบบไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัว ผมเดาเอาว่า ปัญหาในเรื่องความเสียหายทางการเงินของคุณนั้น น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีพ.ศ. 2559 ครับ

สำหรับดวงชะตาแบบนี้ ผมขอแนะนำว่า ห้ามค้าประกันเงินกู้ไม่ว่าจะค้าประกันให้แก่ใครก็ตาม อย่างเด็ดขาด ห้ามเล่นแชร์ ห้ามให้ใครยืมเงินเป็นอันขาด ถ้าให้ใครยืมเงินจะเสียทั้งเงิน และ เสียเพื่อนด้วย

สถานการณ์ทางการเงินของคุณน่าจะกระเตื้องขึ้นบ้างก็ต้องประมาณต้นปีพ.ศ. 2563 แต่ก็ไม่ถึงกับดีมาก เพราะพื้นชะตาเดิมของคุณ ภพการเงินไม่ค่อยเข้มแข็งเป็นทุนเดิมอยู่

ดังนั้น หากจะให้หนี้สินเบาบางลง หรือ หมดไป ก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความประหยัด พอเพียง เป็นขั้นต้นเสียก่อน จากนั้นก็ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ผมให้ไว้ข้างบน ด้วยวิธีนี้ ก็จะทำให้หนี้สินของคุณหมดไป หรือ อย่างน้อยที่สุดก็เบาบางลงไปได้ครับ

ขอให้โชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ดาว ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipty@gmail.com หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของคุณ สิตาภรณ์ ครับ

ท่านที่สนใจจะย้อนไปอ่านคอลัมน์ “ดูดวงออนไลน์” ที่อัปเดตเมื่อหลายปี หรือ หลายเดือนที่แล้ว สามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.whiteelephanttravel.co.th แล้วไปที่ Blog และ “ดูดวงออนไลน์” ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ซอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

